

Tin Túc Manmin

Số 44 28 Tháng 2, 2016



Sứ Điệp Năm Mới 2016 của Mục Sư Trương

Anh em thân mến trong Đấng Christ, chúng ta hãy dâng hết sự vinh hiển và lòng biết ơn lên Đức Chúa Trời là Đấng đã thiết lập Giáo Hội Trung Tâm Manmin và đã dẫn dắt nhà thờ này với mong muốn đạt được vô số con cái thật để Ngài có thể chia sẻ tình yêu với họ đời đời.

Đối với năm 2015, năm thứ 33 của Hội Thánh, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi bốn chủ đề cầu nguyện: “Vinh Hiển, Bông Trái, Thánh Đường Xinh Đẹp, và Quyền Năng Tái Tạo.” Ngài đã ban phước cho chúng tôi để thu hoạch bông trái hoàn hảo bằng cách thực hiện công lý thông qua sự hy sinh lớn lao. Trên hết mọi sự, vào ngày Giáng sinh đầy ý nghĩa này, nhiều tín hữu đã thay đổi ý chí tự do của họ và trở thành hiệp nhất với các mục sư như thể một người. Hiện nay họ đang được chuẩn bị để sanh bông trái đáng kể trong giai đoạn thứ ba của sự cất cánh và sau đó đi vào cánh tay của Chúa trong sự Hiện Đến lần thứ hai của Ngài. Hallelujah!

Chúng ta hãy nhìn vào những chủ đề cầu nguyện năm 2016 mà Đức Chúa Trời ban cho các thành viên nhà thờ của chúng tôi.

Đầu tiên, đó là ‘Đức Chúa Trời yêu mến Hội Thánh’ phần lớn các thành viên đều sanh bông trái sự sáng.

Ê-phê-sô 5:9 chép rằng: “...vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.” Hội Thánh được Đức Chúa Trời yêu mến, Ngài là ánh sáng là Đấng đầy dẫy trong những conn cái sanh bông trái sự Sáng. Thành viên Manmin đã được đổi mới thông qua sự hy sinh của người chăn trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời và đang phấn đấu để đạt được tâm lòng của Chúa là Đấng chính Ngài là sự Sáng. Nhưng để sanh bông trái sự sáng cách

trọn vẹn, chúng ta phải làm trọn mọi sự nhân lành, công bình và chân thật.

Để đạt được bông trái của sự nhân lành, chúng ta nên ghét sự ác và trừ bỏ mọi hình thức của sự ác. Nhưng điều ấy cũng chưa đủ; chúng ta cần phải sốt sắng làm việc thiện lành và hy sinh chính mình. Để đạt được bông trái của sự công bình, chúng ta nên tuân theo Lời Chúa trong Kinh Thánh với niềm tin vào Đức Chúa Trời và với đức tin thuộc linh. Và, bông trái của lẽ thật là không có sự dối trá và tâm trí không thay đổi. Chúng ta có thể sanh bông trái của lẽ thật khi chúng ta gìn giữ sự nhân lành và công chính một cách không đời đời là điều mà chúng ta đã chọn bởi ý chí tự do của mình.

Thứ nhì là ‘Hội Thánh Dẫn Dắt Mọi Dân Mọi Nước đến Sự Cứu Rỗi’ với sự hiểu biết tâm lòng của Đức Chúa Trời.

1 Ti-mô-thê 2:4 cho chúng ta biết rằng “Ngài [Đức Chúa Trời] muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” Đức Chúa Trời là tình yêu thương, muốn tất cả mọi người trên thế gian đều được cứu, để vào thiên đàng vĩnh hằng, đạt đến tâm lòng của Chúa, và trở nên con cái thật của Đức Chúa Trời là những người tỏa sáng như mặt trời ở nơi cư ngụ đẹp nhất trên trời, New Jerusalem.

Khi thời điểm thu hoạch đến, người nông dân phân tách lúa mì khỏi rơm rạ và đem chúng vào kho mình. Trong cùng một cách thức, Đức Chúa Trời đã trưởng dưỡng con người trên trái đất trong một thời gian dài để cho những con cái giống như lúa mì vào thiên đàng. Tuy nhiên, các tín hữu được ví như rơm rạ thì không thể được cứu. Trong thời sau rốt này đầy dẫy tội lỗi và gian ác, Đức Chúa Trời

muốn tất cả mọi người ở mọi quốc gia sẽ được cứu. Đó là lý do tại sao Ngài đã thành lập hội thánh Ngài. Và Ngài muốn làm cho các thành viên của hội thánh lớn lên thành những tín hữu giống như lúa mì.

Trong sự quan phòng đặc biệt này của Đức Chúa Trời, nhà thờ này đã được thành lập, vì vậy tôi đã không ngừng cầu nguyện và làm việc chăm chỉ để cứu rỗi linh hồn kể từ lúc khai mở hội thánh này. Trong danh Chúa tôi cầu nguyện cho anh chị em cũng sẽ đưa dẫn vô số linh hồn đến sự cứu rỗi bằng cách hiệp một trọn vẹn với người chăn trong niềm tin.

Thứ ba là ‘Thánh Đường Đầy Dẫy Vinh Hiển của Đức Chúa Trời’ nhờ những con cái nên thánh.

Thi Thiên 37:6 chép rằng, “Ngài sẽ khiến công bình người lộ ra như ánh sáng, Và tỏ ra lý đoán người như chánh ngọ.” Đức Chúa Trời xứng đáng được tôn vinh, và Ngài được vinh hiển khi những con cái yêu dấu tôn vinh Ngài bởi đức tin. Và Ngài cũng báo đáp bằng ơn phước lớn lao. Khi số lượng người thánh khiết và thánh khiết trọn vẹn gia tăng, sự sáng vinh quang sẽ mạnh mẽ trong nhà thờ này. Và, lịch sử của Manmin đã bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ cho phép Canaan Sanctuary và Grand Sanctuary được xây dựng.

Manmin đã chuẩn bị cho điều này trong suốt 33 năm qua, và đặc biệt là cho năm năm trước đây, các thành viên nhà thờ đã đứng trên tảng đá của đức tin và bước vào sự thánh khiết và thánh khiết trọn vẹn. Tôi hy vọng hiện nay anh chị em sẽ cảnh thêm lên lòng nhiệt thành với quyết tâm rằng bạn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong thời kỳ Đại Sanctuary.

Danh hiệu thứ tư là ‘Hội Thánh với Quyền Năng Vô Hạn’ sẽ thực hiện được sự quan phòng của Chúa Cha.

Thi thiên 62:11 chép rằng, “Đức Chúa Trời có phần một lần, Tôi có nghe sự này hai lần, Rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng có quyền năng vô hạn. Hội Thánh với quyền năng vô hạn có nghĩa rằng hội thánh này sẽ thể hiện những công việc bởi quyền năng vô hạn vì quyền năng của Đức Chúa Trời là vô tận.

Đó là về những công việc sẽ được bày tỏ thông qua việc hoàn thành 100% quyền năng tái tạo trong giai đoạn thứ ba của sự cất cánh. Bởi quyền năng này, chúng ta sẽ sanh nhiều bông trái quá sức suy tưởng. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đạt đến quyền năng tái tạo này cách trọn vẹn, và chuẩn bị ban phước tài chính toàn diện ở phía trước. Ngài cũng đã chỉ đạo cho các mục sư, nhân sự, và những thành viên của chúng tôi để bước vào dòng chảy của sự thánh khiết trọn vẹn và tăng trưởng đức tin một cách nhanh chóng.

Trong giai đoạn cất cánh thứ ba, như tên gọi ‘Manmin’ (có nghĩa là tất cả mọi người ở mọi quốc gia) ngụ ý, chúng tôi sẽ dẫn vô số linh hồn đến với sự cứu rỗi thông qua các phương cách và chiến lược khác nhau. Như nước đầy tràn biển, chúng tôi sẽ bày tỏ quyền năng vô tận của Đức Chúa Trời hầu cho vinh quang Ngài sẽ che phủ đất.

Đối với 10.000 nhà thờ chi nhánh và liên kết trên thế giới của chúng tôi, các mục sư, và các anh chị em trong Đấng Christ, tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng đến năm 2016, anh chị em sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình là ánh sáng và muối ở khắp mọi nơi mình đến, tỏa hương thơm Đấng Christ, sanh bông trái sự sáng cách trọn vẹn, và tôn vinh Đức Chúa Trời.



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
(Ga-la-ti 5:22-23)

Nếu chúng ta thật sự tin Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài, chúng ta phải sống hòa thuận với vợ, chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, và những người láng giềng trong mọi tình huống. Chúng ta hãy nhìn vào cách chúng ta có thể sanh bông trái bình an này là loại bông trái trong chín bông trái của Đức Thánh Linh.

1. Chúng ta phải bình an với Đức Chúa Trời.

Điều quan trọng nhất trong việc sống bình an với Đức Chúa Trời là chúng ta không có bất cứ rào cản tội lỗi nào giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Khi A-đam ăn cây biết điều thiện và điều ác người đã không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và do đó, người đã cố gắng giấu mình khỏi Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là sự bình an giữa A-đam và Đức Chúa Trời đã bị sụp đổ. Trước khi phạm tội, ông đã trải qua một mối quan hệ rất mật thiết với Chúa, nhưng sau khi phạm tội, ông trở nên sợ hãi Ngài và tách tìm cách xa lánh Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta hành động trong lẽ thật, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời và chúng ta có lòng dạn dĩ. Tất nhiên, để có sự bình an trọn vẹn mà không có bất kỳ rào cản nào của tội lỗi, chúng ta phải trừ bỏ tất cả mọi tội lỗi và nên thánh. Nhưng mặc dù chưa hoàn hảo, chúng ta vẫn có thể sống bình an với Đức Chúa Trời khi chúng ta siêng năng thực hành lẽ thật trong mức độ đức tin của mình. Khi cố gắng sống bình an với Đức Chúa Trời, chúng ta phải trước hết làm điều đó trong lẽ thật, duy trì bình an với Đức Chúa Trời.

Ví dụ, nếu chúng ta quỳ lạy trước thần tượng hoặc vi phạm Ngày của Chúa để có sự bình an với các thành viên trong gia đình không tin? Điều đó có vẻ như chúng ta có bình an cho thời điểm này, nhưng trong tâm linh, điều đó khiến phá vỡ bình an với Đức Chúa Trời cách nghiêm trọng bằng cách tạo ra một bức tường tội lỗi lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Cuối cùng, sự ấy sẽ chỉ gây ra

những gian nan và thử thách, và chúng ta cũng không thể có bình an thật với các thành viên gia đình.

Để có bình an thật với con người, trước hết chúng ta phải đẹp lòng Đức Chúa Trời (Châm ngôn 16:7). Tất nhiên, đôi khi những người khác có thể tiếp tục phá vỡ bình an với ác ý của họ mặc dù chúng ta cố gắng hết mình trong lẽ thật. Nhưng ngay cả trong những trường hợp này, nếu chúng ta đối xử với họ chỉ bởi lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ hành động cho chúng ta.

2. Chúng ta phải có sự bình an với chính mình.

Để có sự bình an với chính mình, chúng ta cũng phải trừ bỏ mọi sự ác và nên thánh. Nếu chúng ta còn có sự ác trong mình, sự ác sẽ bị kích động theo tình huống. Nếu hận thù, giận dữ, ghen tị, tham lam, và những thứ đó trở dậy trong lòng mình, sự ấy khiến chúng ta khó chịu biết bao! Ngoài ra, tâm lòng chân thật và tâm lòng giả dối tranh chiến cùng nhau, chúng ta sẽ cảm thấy phiền não hơn. Nhưng nếu chúng ta quyết tâm và cầu nguyện chân thành để tiếp tục chọn lẽ thật, chúng ta cuối cùng sẽ có thể có bình an trong lòng.

Nhưng một số người nói rằng họ đang theo đuổi sự bình an với Đức Chúa Trời theo lẽ thật, nhưng họ không có bình an trong lòng mình. Ấy là vì sự công bình riêng của họ hoặc các khuôn khổ sai trật trong tính cách mà họ đã làm với lẽ thật. Cũng giống như Gióp trước khi trải qua thử thách, những người như vậy cầu nguyện chăm chỉ và cố gắng sống theo Lời Chúa, nhưng họ không thực sự có thể làm điều đó thông qua tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời.

Thay vào đó, họ làm điều đó với một tâm lòng lo sợ xuất phát từ sự hãi rằng họ có thể bị trừng phạt nếu họ không làm theo lẽ thật. Vì vậy, tại một số thời điểm nếu họ không hành động trong lẽ thật, họ trở nên chán nản mà nghĩ rằng mình có thể bị trừng phạt. Vì vậy, mặc dù họ siêng năng hành động trong lẽ thật, họ cảm thấy gánh nặng và đức tin của họ không phát triển. Họ có thể được hưởng sự bình an thật theo mức độ mà họ nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời.

Ngoài ra, có một số người không có sự bình an với chính mình vì trong những khuôn khổ bị quan về suy nghĩ của họ. Họ cố gắng siêng năng hành động trong lẽ thật, nhưng nếu họ không nhận được kết quả mỹ mãn mà mình mong đợi, họ đổ lỗi cho bản thân và đau khổ trong lòng. Những người như vậy phải trở thành con cái thuộc linh.

Họ có thể phải nhận hình phạt theo công lý, hoặc họ có thể tạm thời bị hạ thấp trong sự tôn trọng. Tuy nhiên, khi một người tin chắc về tình yêu Đức Chúa Trời, thì hình phạt có thể được đón nhận với niềm vui và có một cảm giác chắc chắn khi tin rằng Đức Chúa

Trời yêu thương chúng ta và làm cho chúng ta hoàn hảo và mặc dù chúng ta chưa hoàn hảo, chúng ta đang cố gắng để thay đổi.

Chúng ta cũng phải tin vào Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ nâng chúng ta lên khi chúng ta hạ mình xuống trước mặt Ngài. Chúng ta không nên lo lắng mong muốn được thừa nhận bởi những người khác, nhưng thay vào đó chúng ta phải tiếp tục làm việc trong lẽ thật với tâm lòng chân thật. Bằng cách này, chúng ta có thể có hòa bình với chính mình và niềm tin thuộc linh.

3. Chúng ta phải hòa thuận với mọi người.

Để có hòa bình với tất cả mọi người, trên hết mọi sự, chúng ta phải có khả năng hy sinh bản thân mình. Để có hòa bình chúng ta không nên hành động cách vô cơ hoặc cố gắng để phô trương và tự hào về bản thân mình. Chúng ta phải có lòng khiêm nhu và nâng những người khác lên. Chúng ta không nên thiên vị, và đồng thời trong sự lựa chọn chúng ta nên có thể chấp nhận một trong hai cách trong sự thật. Chúng ta không nên suy nghĩ theo đức tin của riêng mình mà từ quan điểm của người khác.

Mặc dù quan điểm của mình là đúng hay tốt hơn, chúng ta nên theo ý kiến của người khác trừ khi họ là không thật thà. Để có được sự bình an như vậy, chúng ta phải hy sinh bản thân mình cho người khác, thậm chí đến mức hy sinh sự sống mình.

Kể đến, để có sự bình an với tất cả mọi người, chúng ta phải không nhấn mạnh vào sự công bình riêng và rập khuôn của mình. Mỗi người đều có tính cách khác nhau. Mỗi người trong chúng ta đã nhận được một nền giáo dục khác nhau và chúng ta có lượng đức tin khác nhau. Vì vậy, tất cả đều có một tiêu chuẩn khác nhau của việc đánh giá những gì được xem là đúng hay sai và tốt hay xấu. Nếu một cặp vợ chồng khẳng định quan điểm của mình trong một điều gì đó như việc lau chùi, họ sẽ không thể có sự hòa thuận. Hòa thuận có thể được hình thành chỉ khi họ nghĩ từ quan điểm của người khác và phục vụ lẫn nhau, không phải suy nghĩ từ quan điểm của mình.

Những người có sự bình an với Đức Chúa Trời và với chính mình sẽ không phá vỡ hòa thuận với những người khác. Bởi vì họ phải đã trừ bỏ tham lam, kiêu ngạo, tự phụ, sự công bình riêng và rập khuôn của mình, vì vậy họ sẽ không cãi nhau với ai. Ngay cả khi những người khác là xấu xa và họ gây ra những rắc rối, những người này sẽ hy sinh bản thân để cuối cùng làm nên sự bình an.

Nhưng trong quá trình đạt đến sự bình an theo cách này, chúng ta có thể nhận ra một vài điều. Đôi khi, chúng ta làm những việc khiến gây nên bất hòa, nhưng chúng ta không nhận ra. Vì các những lời nói hoặc việc làm thiếu

thận trọng, bạn có thể vô tình làm tổn thương cảm xúc của người khác. Một điều khác mà chúng ta nên nghĩ đến ấy là bình an đích thực phải đạt được trong lòng.

Ví dụ, nếu người khác không phục vụ bạn hoặc nhận ra bạn, bạn cảm thấy bực bội, nhưng bạn có thể không thể hiện nó ra bên ngoài. Trong một số cách bạn có thể tiết lộ cảm giác của bạn đang bị bức hại. Bạn ngậm miệng vì sợ rằng mình có thể có những cuộc cãi vã nếu tranh cãi. Chúng ta không nói chuyện và coi thường người đó mà rằng: “Anh ta thật xấu xa và quá tự quyết rằng tôi không thể nói chuyện với anh ta.”

Bằng cách này, chúng ta không phá vỡ hòa hiếu bên ngoài, nhưng bạn không có tình cảm tốt đẹp đối với người đó. Chúng ta không thể đồng ý với ý kiến của người đó, và thậm chí có thể cảm thấy bạn không muốn đến gần anh ta. Chúng ta thậm chí có thể phàn nàn về người ấy bằng cách nói chuyện với người khác về những thiếu sót của anh ta. Tất nhiên, trong trường hợp này tốt hơn là không nên phá vỡ hòa hiếu theo cách này hơn là trực tiếp phá vỡ nó.

Nhưng để có bình an thật, chúng ta phải phục vụ người khác từ tâm lòng. Chúng ta không nên đè nén điều này và vẫn muốn được phục vụ. Chúng ta nên sẵn sàng phục vụ và tìm kiếm lợi ích cho người khác. Chỉ bấy giờ Đức Thánh Linh mới hành động. Và họ sẽ được cảm động trong lòng và thay đổi.

Những người có sự bình an với Đức Chúa Trời, với chính mình, và với tất cả mọi người, có quyền để xua đi tối tăm. Như Ma-thi-ơ 5:9, “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”, họ có quyền của con cái Đức Chúa Trời, thẩm quyền của Ánh Sáng.

Ví dụ, nếu là một nhà lãnh đạo nhà thờ, chúng ta có thể giúp các tín hữu sanh bông trái bình an. Ấy là, chúng ta có thể nuôi dưỡng họ bằng lời của lẽ thật có thẩm quyền, quyền năng, nhờ đó họ có thể ra khỏi tội lỗi và đánh đổ sự công bình riêng và những rập khuôn họ. Khi các hội Sa-tan được tạo ra khiến mọi người xa lánh nhau, chúng ta có thể tiêu diệt chúng bằng quyền năng của lời nói mình. Bằng cách này, chúng ta có thể kiển tạo nên sự hòa thuận giữa những người khác nhau.

Anh em thân mến trong Đấng Christ, Chúa Giê-su đã hy sinh chính mình và chết đi như một hạt lúa mì để sanh nhiều bông trái (Giăng 12:24). Bất cứ ai cũng có thể dẫn nhiều linh hồn đến với Chúa nếu họ giống Chúa Giê-su và sự hy sinh và phục vụ đến hết như Ngài đã làm.

Tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng chúng ta, là con cái của Ngài là những người đã lãnh nhận Đức Thánh Linh, sẽ sanh bông trái bình an trọn vẹn, vui hưởng quyền thiêng liêng trên trái đất, và trở thành những con người quý giá ở thiên đàng.

Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên

- Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com
Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Ý Nghĩa của Danh ‘Chúa Giê-su Christ’

Chúa Giê-su đã đến thế gian để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Khi Ngài chịu đóng đinh bởi tình yêu dành cho chúng ta, đã thắng sự chết, và phục sinh, Ngài trở thành Đấng Cứu Thế Giê-su Christ. Chúng ta hãy sống một đời sống Cơ Đốc nhân mạnh mẽ hơn và bổ ích thông qua việc đi sâu vào ý nghĩa của danh ‘Chúa Giê-su Christ’.

Sự khác nhau giữa ‘Giê-su’ và ‘Christ’

Ma-thi-ơ 1:21 có chép, “Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” Cái tên ‘Giê-su’ có nghĩa là ‘Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi của họ’. Câu này không có trong các hình thức quá khứ nhưng ở tương lai, trong khi ‘Christ’ có nghĩa là ‘Đấng được xức dầu’ và đề cập đến Đấng Cứu Thế như một Sứ Giả Hòa Bình và Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Điều đó nó rằng mang ý nghĩa ‘một con người có đủ tư cách của Đấng Cứu Thế’. Trong tiếng Hy Lạp Ngài được gọi là ‘Christ’ và được gọi là ‘Messiah’ trong tiếng Hê-bơ-rơ.

‘Giê-su’ là danh Ngài, và ‘Christ’ là tước vị được trao cho khi có ai có đủ tư cách để nhận được nó. Ví dụ, không phải vì một sinh viên nào đó muốn trở thành một bác sĩ, thì anh ta được gọi là ‘Bác sĩ’. Anh ấy phải học tập chăm chỉ, vượt qua các kỳ thi, và có các khóa học cần thiết để đạt được

danh hiệu ‘Bác sĩ’. Trong cùng một cách thức, Chúa Giê-su đã trải qua tiến trình đặc biệt để trở thành đủ điều kiện của đấng ‘Christ’.

Từ khi sinh ra, Ngài chuẩn bị cho chức vụ mình trong 30 năm, và thực hiện sứ vụ công khai trong ba năm. Sau sự khổ của thập hình, Ngài sống lại vào ngày thứ ba và trở thành Đấng Christ. Ngài hoàn thành nhiệm vụ của Đấng Cứu Thế.

Như đã giải thích ở trên, danh ‘Giê-su’ và ‘Giê-su Christ’ là rất khác nhau; một có nghĩa là Đấng sẽ cứu chúng ta còn ‘Giê-su Christ’ có nghĩa là Đấng đã cứu chúng ta.

Vì vậy, trước khi phục sinh, Ngài được gọi là ‘Giê-su’ nhưng sau khi phục sinh Ngài là ‘Chúa Giê-su Christ,’ ‘Chúa Giê-su,’ hoặc ‘Chúa.’ Những ghi chép của Kinh Thánh cho thấy rằng Ngài được gọi là Chúa Giê-su hay Chúa Giê-su Christ sau khi Ngài sống lại và thăng thiên.

Lý do chúng ta phải cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ

Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế duy nhất của chúng ta. Giăng 14:6 chép rằng, “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Công Vụ 4:12, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Sau khi con người đầu tiên A-đam phạm tội, tất cả nhân loại đã bị định phải sa xuống Địa ngục theo Lời Chúa trong Rô-ma 6:23, “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Chỉ khi chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi chúng ta mới có thể được cứu và vào Thiên Đàng. Để giải quyết vấn đề này cho chúng ta, Chúa Giê-su đã đến thế gian, đổ huyết và chết trên thập tự giá. Bởi huyết báu của Chúa Giê-su Christ, chúng ta được cứu chuộc khỏi tội lỗi mình và con đường cứu rỗi mở ra cho chúng ta.

Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời, đã chết trên thập tự giá, chiến thắng sự chết và sống lại. Đó cũng là lúc Ngài trở thành Đấng Cứu Thế. Vì vậy, theo đúng lẽ chúng ta gọi Ngài là ‘Giê-su’ trước khi Ngài chịu đóng đinh, và gọi Ngài là ‘Chúa Giê-su Christ’ sau khi Ngài chịu đóng đinh và sống lại. Danh của Chúa Giê-su Christ mang cùng một ý nghĩa của ‘Cứu Chúa’ và ‘Chúa’.

Rao giảng sứ điệp và cầu nguyện sau khi Chúa sống lại và

lên trời, các môn đệ và sứ đồ của Chúa không chỉ gọi Ngài là ‘Giê-su’ mà họ thêm ‘Chúa’ hay ‘Đấng Christ’ vào danh của Chúa Giê-su (Công Vụ 3:6). Vì vậy, chúng ta không được kết thúc lời cầu nguyện mình với “Trong danh Chúa Giê-su, tôi cầu nguyện”, mà là “Trong danh Chúa Giê-su Christ, tôi cầu nguyện.”

Nếu cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ với hiểu biết về sự tiên liệu ơn cứu rỗi chính xác, chúng ta có thể có một quyền năng hoàn toàn khác hơn là chỉ để cầu nguyện trong danh ‘Chúa Giê-su’.

Trong khi danh ‘Giê-su’ là danh trước khi Ngài hoàn thành sự quan phòng về sự cứu rỗi, danh ‘Chúa Giê-su Christ’ liên quan đến ý nghĩa của quyền năng cứu rỗi của huyết Ngài, chiến thắng sự chết và sống lại, và trở thành Đấng Cứu Thế. Vì vậy, khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ, ma quỷ và kẻ thù Sa-tan sợ hãi và run rẩy, và chúng ta có thể nhận được câu trả lời mặc dù điều ấy có vẻ như không thể với sức mạnh của con người.

Ngày nay không biết ý nghĩa thuộc linh này nhiều người cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su. Do đó, chúng ta nên hiểu sự khác biệt giữa các ý nghĩa của danh Chúa Giê-su với Đức Chúa Giê-su Christ, nhờ đó chúng ta có thể sống một đời sống Cơ Đốc nhân mạnh mẽ hơn.

Lời Khuyên Bí Mật Ẩn trong Bảng Lịch

Một bảng lịch sử dựng trên toàn thế giới có một bí mật đáng kinh ngạc. Khi lịch đã được làm ra, thời gian được chia thành sau Công nguyên và trước Công nguyên với năm sinh

của Chúa Giê-su là năm đầu tiên. ‘AD’ là viết tắt của Anno Domini trong tiếng Latin có nghĩa là ‘năm của Chúa chúng ta’. Nó có nghĩa là một năm sau khi Chúa ra đời. ‘BC’ viết tắt của ‘Trước Chúa Giê-su Christ’, có nghĩa là trước Đấng Christ.

Thiết lập lịch sử của con người với sự kiện giáng sinh của Chúa Giê-su làm tiêu chuẩn vượt qua quốc gia,

con người, tôn giáo và văn hóa, điều đó có nghĩa là Chúa Giê-su là trung tâm của lịch sử nhân loại.

Chúa Giê-su, Đấng là Con Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa, đã đến trái đất là Vua của các vua. Ngài đã giải quyết vấn đề của cả nhân loại với tình yêu của thập giá và đã ban cho chúng ta các phước lành của sự cứu rỗi và sự sống đời đời.

“Binu! Dậy Đi, Dậy Đi!” Sau Giấc Mơ Bí Ẩn Tôi Đã Được Chữa Lành Bệnh Lao Phổi



Chị Binu Kumari, 24 tuổi, có chồng và con trai, Giáo Hội Delhi Manmin, Ấn Độ

Tôi được chồng hướng dẫn đến Giáo Hội Delhi Manmin vào tháng Giêng năm 2013. Đó là lần đầu tiên tôi bước vào một nhà thờ, vì vậy không hề hiểu biết gì về bài giảng, tôi chỉ là một người đi xem lễ nhà thờ.

Trong thời gian đó, tôi đã kinh nghiệm một công việc tuyệt vời; cha tôi trên ngưỡng cửa của cái chết do bệnh hen suyễn và bệnh tim nhưng đã được chữa lành khi ông nhận được lời cầu nguyện với chiếc khăn tay mà Mục sư Tiên sĩ Jaerock Lee đã cầu nguyện (Công Vụ 19:11-12) thông qua Mục sư John Kim. Tôi kinh nghiệm được Đức Chúa Trời hằng sống và cảm thấy rất biết ơn Mục sư người cầu nguyện cho ông. Tôi đã cảm nhận được tình yêu của mục sư và đã khóc rất nhiều. Tôi rất thích làm tình nguyện trong nhà thờ và muốn được cầu nguyện.

Tháng 5 năm 2014, mẹ chồng tôi qua đời, và tôi đã phải đi đến viếng người là một nơi xa chỗ tôi và chăm sóc chị dâu và anh rể. Tôi không thể đi nhà thờ. Một tháng rưỡi sau đó, tôi trở nên yếu đuối và đã bị chứng khó thở. Kết quả X-quang cho thấy rằng tôi đã mắc bệnh lao.

Mỗi ngày bệnh tôi trở nên tồi tệ hơn, và cuối cùng tôi không thể bước đi, cũng như ăn và uống. Tôi thậm chí bị nhức đầu, vì vậy tôi không thể ngủ được. Tôi đã nằm trên giường cả ngày, và khóc rất nhiều vì đau đớn. Tôi dùng thuốc trong một tháng, nhưng tôi muốn ngưng dùng thuốc và nhận lời cầu

nguyện của Mục Sư trưởng.

Thấy tôi đau đớn quá nhiều, chồng tôi nhận hết lỗi về mình và ăn năn với Chúa. Ông cũng đã gửi một yêu cầu cầu nguyện đến Seoul và vào 26 tháng 10, ông đã nhận được lời cầu nguyện của Mục Sư trưởng thay mặt cho tôi. Tôi không biết điều này. Tại thời điểm đó, tôi ngủ và có một giấc mơ. Trong giấc mơ, mục sư trưởng, người đang rao giảng, đột nhiên gọi tên tôi và bảo tôi thức dậy.

“Binu! Wuto (Thức dậy), Wuto (Thức dậy)!”

Tôi đã khóc và nói rằng tôi không thể. Ông nói: “Chị có thể. Chỉ cần đứng dậy.” Sau đó, tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ và nghĩ rằng nó là rất bí ẩn. Tại thời điểm này, tôi nhận thấy rằng tôi không còn khó thở và không đau đầu. Tôi đã được thêm sức khi bước đi, điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi rơi nước mắt và dâng lời cầu nguyện tạ ơn.

Vào tháng Giêng năm 2015, tôi đã đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe một lần nữa và nó đã cho thấy rằng không còn triệu chứng về bệnh lao nữa. Tôi đã rất vui mừng. Hallelujah!

Kể từ đó, chồng tôi và tôi đã siêng năng rao truyền phúc âm cho mọi người nhờ Đức Chúa Trời chữa lành cho tôi và Mục sư trưởng đã cầu nguyện cho tôi. Khoảng 20 người quen của tôi đã được nghe phúc âm. Tôi cũng tình nguyện cho Hội Thánh và sống trong niềm vui Chúa ban cho. Tôi dâng hết lời tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời.

“Niềm Vui Được Gặp Đức Chúa Trời Đáng Tạo Hóa, Tôi Muốn Truyền Ra Sự Đó”

Bốn năm trước, sụn tôi bị tổn hại do viêm khớp thoái hóa. Tôi không thể đi lại dễ dàng, vì vậy tôi đã phải nhờ vào người khác hay một cây gậy. Tôi đã chỉ tham dự một nhà thờ công giáo, nhưng theo sự hướng dẫn của người con trai cả của tôi, Deacon Young Ju, tôi tham gia Manmin Summer Retreat năm 2015.

Sau đó, một công việc đáng kinh ngạc đã xảy ra với tôi. Khi chúng tôi đến nơi dưỡng linh, chồng tôi đã phải giúp tôi đi. Tuy nhiên, sau khi tôi nhận được lời cầu nguyện cho người bệnh của Mục sư Tiên sĩ Jaerock Lee tôi đã có thể tự đi một mình.

Tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã không đau ở đầu gối nữa. Nhưng vào ngày 22 tháng 9, kết quả khám sức khỏe định kỳ của tôi khám cho thấy rằng tôi đã mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn ba. Bác sĩ của tôi nói với tôi rằng khối u trong thực quản của tôi, một phần lớn trong dạ dày của tôi cần phải được cắt bỏ. Theo lời nài khuyên của con trai tôi, tôi đăng ký trong Giáo Manmin Tây Busan và tôi liên tục nghe những bài giảng “Sứ Điệp Thập Tự Giá” bao gồm sự tiên liệu về sự cứu rỗi qua Chúa Giê-su Christ. Và tôi đã nhận lời cầu nguyện sau bài giảng.

Ngày 1 tháng 10, ca phẫu thuật đã thành công. Tôi đã được cho biết rằng thời gian phẫu thuật sẽ đến năm hoặc sáu giờ, nhưng nó đã kết thúc trong ba giờ. Tôi phục hồi nhanh chóng và đã được xuất viện trong sáu ngày. Không

có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời, nhưng với đức tin yếu kém của tôi, tôi đã không nghĩ đến việc được chữa lành bệnh ung thư dạ dày. Nhưng đức tin của tôi tăng lên nhờ ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp.

Sau đó, chồng tôi và tôi rời Busan và ở lại nơi con trai mình tại Incheon. Tôi

quyết định phải dựa vào Đức Chúa Trời thay vì điều trị phòng ngừa tái phát mà các bác sĩ đã thúc giục tôi phải thực hiện. Cả ngày lẫn đêm tôi đã lắng nghe các bài giảng của tiên sĩ Lee và xem GCN, đầy những lời chứng, bài giảng, và ngợi khen! Tôi nhận được rất nhiều ân sủng. Bất cứ khi nào tôi nhận được lời cầu

nguyện của tiên sĩ Lee cho người bệnh sau khi các bài giảng, tôi nhận được nó với đức tin. Kết quả là, tôi đã ăn uống ngon và tiêu hóa tốt. Và cũng không bị ảnh hưởng gì về sau. Hallelujah!

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống Cơ Đốc nhân trong Giáo Hội Trung Tâm Manmin, nhiều thay đổi đáng kinh ngạc đã xảy ra. Khi tôi áp dụng nước ngọt Muan (Xuất Ê-díp-tô ký 15:25), đôi mí mắt hình thành và tôi đã có đôi mắt đẹp. Chồng tôi cũng có mí mắt đôi thông qua nước ngọt Muan. Chồng tôi đi khắp khiêng do hẹp ống sống thắt lưng, nhưng bây giờ ông có thể đi lại bình thường và có cảm giác ở chân mình.

Trên hết mọi sự, tôi cảm thấy khó khăn khi tôi tham dự một nhà thờ công giáo trong 55 năm. Bây giờ thông qua các bài giảng của tiên sĩ Lee, tôi nhận biết được làm thế nào để sống theo Lời Chúa và tôi rất hạnh phúc. Bài giảng của ông làm tôi nhận ra rằng tôi đã không sống theo lẽ thật và đã không phục vụ chồng mình cách tốt đẹp. Tôi ăn năn tất cả những điều đó và bây giờ tôi cảm thấy rất thỏa mái như thể bụi bặm trên cơ thể của tôi tích tụ trong 70 năm đã biến mất.

Tôi không thể hạnh phúc hơn như vậy trong suốt cả cuộc đời mình. Tôi muốn rao truyền tin tức tốt đẹp này đến nhiều người. Tôi dâng hết lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời đã cho phép tôi gặp được mục sư đích thực.



Chị Wichun Yun, 71 tuổi, chồng Hakyung Ju và con trai và vợ của ông, Giáo xứ 32, Hàn Quốc



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com